

Một số thông tin cơ bản về việc lựa chọn khối kiến thức đào tạo chuyên sâu đối với sinh viên đại học Quản lý nhà nước hệ chính quy

ThS. Nguyễn Xuân Cường¹

Chương trình cử nhân Quản lý nhà nước (gọi tắt là QLNN) được triển khai đào tạo tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Học viện) từ năm học 2016-2017. Qua thời gian đào tạo đại cương và khối kiến thức ngành chính, sinh viên sẽ được đào tạo khối kiến thức chuyên sâu. Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi cung cấp một số thông tin cơ bản giúp cho sinh viên đại học QLNN chọn được khối kiến thức chuyên sâu theo đúng nhu cầu của mình.

1. Khối kiến thức chuyên sâu

Ngày 15/01/2018, Giám đốc Học viện đã có Quyết định số 69/QĐ-HVCB về việc ban hành Chương trình đào tạo đại học Quản lý nhà nước. Theo đó, ngoài kiến thức giáo dục đại cương và kiến thức ngành chính, Chương trình đào tạo đại học QLNN được phân thành 04 khối kiến thức chuyên sâu, gồm: (1) Nội chính; (2) Văn xã; (3) Kinh tế và (4) Đô thị. Đây là 04 khối kiến thức chuyên sâu tương ứng với 04 khối thi công chức hiện hành.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, thực tiễn nhu cầu nguồn nhân lực đang có nhiều thay đổi theo định hướng “tinh về chất lượng, đa dạng về chuyên môn”, do vậy Khoa Quản lý hành chính đã đề xuất với Giám đốc Học viện điều chỉnh từ 04 khối kiến thức chuyên sâu nêu trên thành 02 khối kiến thức chuyên sâu gồm: Nội chính - Văn xã và Kinh tế - Đô thị. Theo đó, khối lượng của mỗi khối kiến thức chuyên sâu là 15 tín chỉ (gồm 6 học phần/12 tín chỉ và Tiểu luận/3 tín chỉ), cụ thể:

- Khối Nội chính - Văn xã gồm các học phần: (1) Thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; (2) Kiểm tra, thanh tra và giám sát trong quản lý hành chính nhà nước; (3) Phòng chống tham nhũng trong quản lý nhà nước; (4) Xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực văn hoá - xã hội; (5) Dịch vụ công; (6) Quản lý nhà nước về an sinh xã hội và (7) Tiểu luận khối Nội

¹ Phó Trưởng Khoa Quản lý Hành chính, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh

chính - Văn xã.

- Khối Kinh tế - Đô thị gồm các học phần: (1) Quản lý dự án đầu tư; (2) Quản lý khởi nghiệp; (3) Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kinh tế - Đô thị - Môi trường; (4) Kinh tế đô thị; (5) Quản lý thuế; (6) Hoạch định và thực thi chính sách công và (7) Tiểu luận khối Kinh tế - Đô thị.

2. Tổ chức thực hiện và việc lựa chọn khối kiến thức chuyên sâu

Ngày 30/11/2018, Học viện đã ban hành Thông báo số 248/TB-HVCB về việc đăng ký chuyên sâu đối với sinh viên chính quy Khóa I. Theo đó, 02 khối kiến thức chuyên sâu nêu trên được tổ chức thực hiện trong học kỳ 2 năm học 2018-2019 (dự kiến vào tháng 2/2019) được hiểu như sau:

Thứ nhất, khi chọn khối kiến thức chuyên sâu, sinh viên được quyền tự do lựa chọn theo nhu cầu, năng lực, kết quả học tập, kết quả tích lũy đến thời điểm đăng ký. Nếu sinh viên thực sự có kiến thức, năng lực thì việc lựa chọn khối kiến thức chuyên sâu dễ dàng và ngược lại, nếu sinh viên học theo kiểu đối phó hoặc chạy theo thành tích mà không có thực lực thì việc lựa chọn khối kiến thức chuyên sâu không có ý nghĩa đối với tương lai nghề nghiệp;

Thứ hai, việc lựa chọn khối kiến thức chuyên sâu được thực hiện theo yêu cầu của sinh viên dựa trên nhận thức về nội dung, ý nghĩa của khối kiến thức chuyên sâu; tố chất, sở thích, sở trường, điều kiện, hoàn cảnh gia đình; sự thuận lợi khi tiếp cận việc làm thông qua các mối quan hệ xã hội đã được xác lập .v.v.

Thứ ba, về giá trị Bằng tốt nghiệp đại học QLNN. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên học các khối kiến thức chuyên sâu nêu trên được xét cấp một loại Bằng tốt nghiệp đại học QLNN, mã ngành **7310205** (không ghi khối kiến thức chuyên sâu riêng). Điểm khác duy nhất là kết quả học tập toàn khóa được thể hiện trên bảng điểm ở phần kiến thức chuyên sâu như đã nêu trên.

Hy vọng, những thông tin nêu trên phần nào giúp ích cho sinh viên đại học QLNN của Học viện tham khảo trước khi đưa ra quyết định về việc lựa chọn khối kiến thức chuyên sâu của mình một cách đúng đắn và phù hợp nhất./.